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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2566  ครั้งที่  2 

วันที่  24  สิงหาคม   2566  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  14   คน 

ล าดับที่        ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นางดาวเรือง      มะโนสิม สมาชิก อบต.ม.1   ดาวเรือง     มะโนสิม 
2. นายจรัญ          ว่องไว สมาชิก อบต.ม.3   จรัญ          ว่องไว 
3. นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง สมาชิก อบต.ม.4   บรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง 
4. นายรัตติกรณ์     สุราษฎร์ สมาชิก อบต.ม.5   รัตติกรณ์     สุราษฎร์ 
5. นายชาญชัย       โพธิกมล สมาชิก อบต.ม.6   ชาญชัย       โพธิกมล 
6. นายปัญญา        วงศ์สง่า สมาชิก อบต.ม.7   ปัญญา        วงศ์สง่า 
7. นายสิทธิศักดิ์     ทองโคตร สมาชิก อบต.ม.8   สิทธิศักดิ์      ทองโคตร 
8. ร.ต.พลชัย         โยควัฒน์ สมาชิก อบต.ม.10  พลชัย          โยควัฒน์ 
9. นายอนุภาพ      คชพล สมาชิก อบต.ม.12  อนุภาพ        คชพล 
10. นายกิตติ          ปัตพี สมาชิก อบต.ม.13  กิตติ           ปัตพ ี
11. นายส ารวย       ศรีวันทา สมาชิก อบต.ม.14  ส ารวย         ศรีวันทา 
12. นายสิทธิชัย      ฝ่ายรีย์ สมาชิก อบต.ม.15  สิทธิชัย        ฝ่ายรีย์ 
13. นายละคร        สุกุล สมาชิก อบต.ม.16  ละคร          สุกุล 
14. นายอนุชา        กาญบุตร สมาชิก อบต.ม.17  อนุชา          กาญบุตร 

 

ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน   3  คน 
1 นายวิทยา         เอนไชย สมาชิก อบต.ม.2    
2 นางฉันทนา       ใจภูมิ สมาชิก อบต.ม.9    
3 นายอดิศร         บุตรชาติ สมาชิก อบต.ม.11   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  18   คน  

1. นายนิกุล    คุณมี      นายก อบต.          นิกุล    คุณมี      
2. นายเสถียร  จันทร์มาลา รองนายก อบต.     เสถียร  จันทร์มาลา 
3. นายสมศักดิ์  พลรัตน์ รองนายก อบต.  สมศักดิ์  พลรัตน์ 
4. นายเอกนรินทร์ สุขกุล เลขานุการนายก อบต. เอกนรินทร์ สุขกุล 
5. ส.ต.อ.สุรศักดิ์   น้อยบาท     ปลัด อบต.          สุรศักดิ์      น้อยบาท 
6. นางรวีวรรณ  สุดเสน่หา รองปลัด อบต.  รวีวรรณ   สุดเสน่หา 
7. นางอมรรัตน์   แสนบรรดิษฐ์   หัวหน้าส านักปลัด            อมรรัตน์    แสนบรรดิษฐ์ 
8. นางสาวทัตพิชา  ผาลี ผอ.กองคลัง   ทัตพิชา  ผาลี 
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9. นางสาวสุจิตตรา  เนียมเพราะ นักวิเคราะห์ฯ  สุจิตตรา  เนียมเพราะ 
10. นายศราวุธ  พรมชัย นักพัฒนาชุมชน  ศราวุธ  พรมชัย 
11. ว่าที่ ร.ต.นาคราชภูมินทร์ เหมะธุรินทร์  ผอ.กองการศึกษา นาคราชภูมินทร์ เหมะธุรินทร์    
12. นายนิติพนธ์  ทองโคตร นิติกร   นิติพนธ์  ทองโคตร 
13. นางอโนรัตน์  ทองพราว เจ้าพนักงานธุรการ  อโนรัตน์  ทองพราว 
14. นายภานุวัฒน์  พาบุ นักป้องกันฯ   ภานุวัฒน์  พาบุ 
15. นางสาวพัชรินทร์  พรมศรี จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พัชรินทร์  พรมศรี 
16. นายปิยวิทย์  นามผา นักทรัพยากรบุคคล  ปิยวิทย์  นามผา 
17. นายกิตติ  สุริยภูมิ ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ กิตติ  สุริยภูมิ 
18. นางรัตยา  พิลาวัลย์ ผช.นวก.เกษตร  รัตยา  พิลาวัลย์   

 

        
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
      เมื่อที่ประชุมพร้อม  ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2565 ครั้งที่ 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                              วันนี้มีสมาชิกสภาลา จ านวน 3 คน 

                      1.นายวิทยา         เอนไชย สมาชิก อบต.ม.2    
                      2.นางฉันทนา       ใจภูม ิ สมาชิก อบต.ม.9    

                                 3.นายอดิศร         บุตรชาติ สมาชิก อบต.ม.11 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม           มีมติรับรองการประชุมสภา  สมัยสามัญที่ 3/2566  ครั้งที่  1  
                              เมื่อวันที่   15 และ วันที่ 17 สิงหาคม  2566  เป็นเอกฉันท ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
                               -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                           4.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567  
                                    วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือ
พิจารณาค าเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยไปแล้วและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
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พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ
รายงานนั้น 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
            ขอเชิญ นายปัญญา  วงศ์สง่า  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ      
แปรญัตติ  ดังนี้ 
     ตามที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยในคราว
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  เมื่อวันที่  15 และ วันที่ 17  สิงหาคม  2566  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ 
แล้ว  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขร่าง
ข้อบัญญัติฉบับนี้ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  นับแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ นั้น   
                                ในช่วงระยะเวลารอรับค าเสนอขอแปรญัตติ(ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม2566) 
ปรากฏว่าไมม่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมายื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด  
                               เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2566  เวลา  09.00  น.  ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูล รายละเอียดปัญหา ความต้องการและเหตุผลความจ าเป็นของการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายที่เสนอ ตลอดจนรับฟังข้อชี้แจงและความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติในเบื้องต้น หลังจาก
นั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาเพื่อมีมติ ปรากฏผลการพิจารณาและมติว่า ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ        
 

  คณะกรรมการแปรญัตติ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ตามร่างเดิม ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยเสนอ พร้อมกับรายงานผลการพิจารณาการแปร
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติดังกล่าวข้างต้นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย พิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                     ขอขอบคุณท่านปัญญา  วงศ์สง่า  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ที่รายงานผล
การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปว่าไม่มีใครเสนอค าแปรญัตติในการ
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พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถาม เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม                           ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม 
 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                                ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ แต่ขอฝากผู้บริหารให้ตรวจสอบรายละเอียดร่างข้อบัญญัติให้ละเอียด ค าผิดค าถูก ก่อนที่จะ
ส่งไปอ าเภอนะครับ 

ร.ต.พลชยั  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                         ประธานสภาสั่งพักเบรก 5 นาที 

                        4.2 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567  
                              วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลงมติว่า จะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือไม่  โดยผมจะขอมติเป็น 3 ประเด็น  คือ  หนึ่ง  
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  สอง ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  สาม งดออกเสียง  

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                ประธานสั่งนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกจ านวน 13 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยท่านใด เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ขอมติด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ        13   เสียง   
  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ      -     เสียง 
  งดออกเสียง                         -     เสียง  

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้มีมติตราร่างข้อบัญญัติ
ไปแล้ว ขอฝากถึงคณะผู้บริหาร โครงการไหนที่สมาชิกสภาได้มีส่วนร่วม เช่น โครงการกีฬา โครงการวันผู้สูงอายุ หรือ
งานประเพณีต่างๆ ก่อนที่จะด าเนินการขอให้เชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นหรือ
ปรึกษาหารือก่อนที่จะด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวด้วยนะครับ 
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นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                               เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การจัดงานแข่งขันกีฬา ถ้า
นักกีฬาไม่มีความพร้อมในการมาเดินแห่ขบวนพาเลท ถ้าไม่มีความพร้อมไม่อยากให้จัดเลยครับ เป็นการเสียชื่อ เสียง
ของ อบต.ถ้าพร้อมถึงค่อยจัดครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                           ขอขอบคุณส าหรับทุกข้อเสนอแนะที่สมาชิกได้แนะน า ในโอกาสนี้ขอเชิญ นายนิกุล คุณมี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ไดก้ล่าวกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ขอเรียน
เชิญครับ 

นายนิกุล  คุณมี/นายก อบต. 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในนามตัวแทนของคณะผู้บริหาร
ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย กระผมจะน างบประมาณที่ได้รับการผ่าน
ความเห็นชอบจากทุกท่านไปด าเนินการตามที่วางแผนไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึงขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ ครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                                     -สั่งพักเที่ยง- 

 
เริ่มประชุม (ต่อ)  เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

                             5.1 พิจารณาการรับโอนการบริหารกิจการประปาบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านสระพังทอง 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                       ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องจากหมู่ที่ 14 บ้านสระพัง
ทอง แจ้งว่าระบบประปาบาดาลที่กรมทรัพยากรน้ าอุดรธานี ถ่ายโอนภารกิจตามนโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ใน
ปี พ.ศ.2542 เกิดช ารุดเสียหายใช้งานไม่ได้ กองช่างได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระบบประปาบาดาลบ้าน
สระพังทอง หมู่ที่ 14 หอถังแชมเปญบาดาล 20 ลูกบาศก์เมตร ได้รับความเสียหายและก าลังด าเนินการขาย
ทอดตลาด ระบบปั้มน้ ามีปริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน และเป็นน้ ากร่อยท าให้ระบบสูบน้ าซัมเมิส
เสียบ่อยๆไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายมีภาวะขาดดุลมาเป็นเวลาหลายปี จึงเห็นควรน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือพิจารณารับโอนการ
บริหารกิจการประปาบาดาลต่อไป 
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นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก ระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านสระพัง
ทอง น่าจะมีเอกสารต่างๆ และคงผ่านการประชาคมของหมู่บ้านในการที่จะถ่ายโอนกิจการประปาบาดาลให้กับ อบต.
เดื่อศรีคันไชยเรียบร้อยแล้ว จึงน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือให้สภามีมติให้ อบต.รับโอน เพ่ือจะได้มีบริหารจัดการน้ าให้กับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับการพิจารณารับโอนการ
บริหารกิจการประปาบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านสระพังทอง ขอให้สมาชิกช่วยกันพิจารณา เพราะการรับโอนกิจการ
ประปาของ หมู่ที่ 14 เป็นสิ่งที่ดี เพราะน้ าประปาโซนสระพังทอง โพธิ์ตาก จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการไหลของน้ า  
และจะเป็นเรื่องที่สะดวกเกี่ยวกับการซ่อมแซม เพราะบางครั้งแจ้งซ่อมแซมไป เจ้าหน้าที่ก็ไม่แน่ชัดว่าอยู่ในความ
รับผิดชอบของใคร ท าให้การซ่อมแซมเกิดความล่าช้า และเรื่องน้ าที่ไหลเบาเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปพูดคุยกับชุมชน เพราะว่า
ได้น้ าประปาใหม่แล้ว แต่ท าไมน้ าถึงไหลเบา ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่ายังไม่ได้ถ่ายโอนประมาณนี้ครับ  ถ้ารับการถ่าย
โอนเรียบร้อยแล้วขอให้รีบด าเนินการ เพราะน้ าจะได้ไหลสะดวกและไหลแรงขึ้น และขอสอบถามหอถังสูงวัดป่าว่า
ตอนนี้ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา อบต. 
                           ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้อภิปราย  และวันนี้ กระผมติดภารกิจต้องไปพบแพทย์ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือมอบหมายให้ นายอนุภาพ คชพล  รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภา อบต. ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ต่อครับ  

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                               เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการโอนประปาหมู่ที่ 
14 ตามจริงต้องมีเอกสาร หลักฐานการใช้น้ าว่ามีจ านวนกี่ครัวเรือนและมีการขยายไปถึงไหน สภาถึงจะพิจารณาการ
รับโอนให้ครับ 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต.ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา 
                       ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ได้ท า
หนังสือมายัง อบต.เดื่อศรีคันไชย ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรื่องขอให้รับโอนกิจการประปา ทาง อบต.เดื่อศรีคัน
ไชย จึงท าหนังสือเชิญผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 มาประชุมชี้แจงในวันนี้ เพ่ือจะได้สอบถามรายละเอียดต่างๆ ปรากฏว่าไม่
มา ผมจึงขอน าเรียนเบื้องต้น ส าหรับประปาหมู่ที่ 14 มีสมาชิกการใช้น้ าอยู่ที่ 144 คน เอกสารที่แนบให้มาก็มี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ สรุปคือการบริหารกิจการประปาของบ้านสระพังทองมีการบริหารติดลบ ถ้าสภารับโอนผม
จะรับโอนช่วงเดือนตุลาคมและจะบริหารจัดการช่วงเดือนกันยายน คือจะให้หมู่ที่ 14 ด าเนินการไปเรื่อยๆถึงช่วง
เดือนกันยายน อบต.จึงจะเข้าด าเนินการต่อครับ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ การจะรับไม่รับโอนก็ขึ้นอยู่กับสภาจะมีมติ
ครับ 
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นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ความเป็นจริงประปาตัวนี้เกิดการ
ช ารุดเสียหายใช้ไม่ได้นานแล้ว ตัวกรองที่อยู่ด้านล่างได้ถอดไปใส่ประปาบ้านโคกก่อง แต่พอยกไปใส่ก็ใช้ไม่ได้
เหมือนเดิม ก็เลยเอาไปกรองน้ าที่สระบ้านโคกก่อง ซัมเมิสก็ไม่ได้ใช้ท่านพระอาจารย์เลยให้บ้านโคกก่องน าไปใช้ 
ประปาหมู่ที่ 7 ก็ได้โอนให้ อบต.แล้ว ตอนนี้น้ าประปาบ้านโคกก่องก็ไหลสะดวกดี หมู่ที่ 14 บ้านสระพังทอง คง
เช่นเดียวกันที่จะโอนให้ อบต.เป็นผู้บริหารจัดการ 

นายเอกนรินทร์  สุขกุล/เลขานุการนายก อบต. 
                             เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจงประปาหมู่ที่ 14 ที่จะโอนให้ 
อบต.จากที่ผมได้ลงพ้ืนที่ก็พ่ึงทราบตัวเลขจ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ า ดูเหมือนเป็นจ านวนที่มาก แต่ในจ านวน 144 
ครัวเรือนนี้ เป็นผู้ใช้น้ าประปาของ อบต.อยู่แล้ว เพราะจะมีใช้ทั้งของหมู่บ้านและของ อบต. ประปา ของหมู่บ้าน
ตามท่ีทราบไม่สามารถใช้งานได้มาหลายปี ถ้ามีการโอนมาให้ อบต.ก็จะสะดวกในการบริหารจัดการมากขึ้น ประชาชน
ก็จะได้มีน้ าใช้สะดวกมากข้ึน 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต.ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม
สภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 13 คน ถือว่าครบองค์ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยกับการรับโอนการบริหารกิจการประปาบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านสระพังทอง ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม                 เห็นชอบ      จ านวน     13     เสียง 
                                ไม่เห็นชอบ   จ านวน        -      เสียง   
                                งดออกเสียง  จ านวน        -      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6          เรื่อง  อ่ืนๆ  

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับประปาที่จะจ าหน่าย สืบเนื่อง
จากประปาตัวนี้ก็มีมานานแล้วแต่ใช้ไม่ได้  ซ่ึงได้ให้กองช่างได้ออกประเมินราคา ราคาประเมินอยู่ที่เก้าหมื่นบาท แต่ยัง
หาผู้รับเหมาไม่ได้ คณะกรรมการประเมินเลยปรับลดลงมาที่สี่หมื่นห้าพันบาท ต่อมาได้สอบถามไปที่ ผอ.กองคลัง มีผู้
เสนอราคามาแค่สองหมื่นบาท ถ้าไม่มีคนมาเสนออีกราคาน่าจะอยู่ที่สองหมื่นแต่ก็ขอรอดูอีกสักพัก 
                              เรื่องข้ีหมูก็เป็นปัญหาซึ่งทาง อบต.ก็เร่งด าเนินการแก้ไข เบื้องต้นได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท าหนังสือขอแผนงานการเลี้ยงของฟาร์ม ว่าเลี้ยงกี่ตัว ระยะเวลาการเลี้ยงจนถึงเมื่อไหร่ ซึ่งฟาร์มได้ตอบกลับมาว่าจะ
ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณห้าเดือน หลังจากขายออกแล้วจะพักล้างท าความสะอาดประมาณ 20 วัน ก็จะเลี้ยง
ต่อ จึงแจ้งให้ทราบเบื้องต้น 
                              เรื่องทางสาธารณะ ของ หมู่ที่ 8 นายศักดา ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.ศรีวิชัย ว่า ที่ดินข้างเคียง
ท าลายทรัพย์สิน (รั้วลวดหนาม)  เพ่ือให้ที่ดินข้างเคียงช าระค่าเสียหาย แต่ทว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา ไม่ยอมช าระค่าเสียหาย
ดังกล่าว โดยอ้างว่าทรัพย์สินที่นายศักดากล่าวมา ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ยอมช าระค่าเสียหายดังกล่าว 
นายศักดาจึงแจ้งความประสงค์ต่อพนักงานสวบสวนให้ด าเนินการฟ้องร้องต่อไป หลังจากนั้น นายศักดาได้เข้ามา
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ร้องเรียนที่ อบต.เดื่อศรีคันไฃย ว่านายโกศลรุกล้ าทางสาธารณประโยชน์ และให้ทาง อบต.เดื่อศรีคันไชย มีค าสั่งให้
นายโกศลรื้อถอนต้นยางที่ปลูกรุกล้ ามา ออกจากทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ ทาง อบต.เดื่อศรีคันไชย ก าลัง
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความกว้างของทางสาธารณประโยชน์เส้นนี้ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                             อีกเรื่องโคกหนองเหล่าไฮ หมู่ที่ 3 นางพิสมัย โพธิกมล ยังอยู่ในขั้นของฎีกา มีความคืบหน้า
อย่างไรจะแจ้งให้ทราบในการประชุมต่อไป ส่วนเรื่องหนองเครือจาน ทาง อบต.ก าลังรวบรวมเอกสารเพ่ือจะฟ้องทั้งนี้
ขอดูดเอกสารหลักฐานก่อนว่าครบถ้วนหรือไม่ขอแจ้งให้สภาทราบเบื้องต้น 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องแรก บ่อขยะของหมู่ที่ 7 บ้าน
โคกก่อง ได้ท าประชาคมเพ่ือจะหาผู้จัดเก็บ ซึ่งเหลือแต่บ้านท่าแร่ว่าจะบริหารอย่างไร ขอฝากผู้บริหารด้วยเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ ถนนจะเข้าไปที่บ่อขยะจะท าอย่างไร และขอฝากเรื่องงบประมาณเตาเผาขยะบ้านโคกก่องท่า
แร่ด้วยซึ่งมีความจ าเป็นเช่นกันเพ่ือให้การจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                               เรื่องที่สองการซ่อมแซมถนนลูกรังซึ่งผมได้อภิปรายไปคราวประชุมครั้งที่แล้ว ว่าให้ มีการ
จัดการบริหารปัญหาการซ่อมแซมถนนต่างๆที่ไดรับการช ารุดเสียหาย และฝายที่เกิดการช ารุด บ้านโคกก่องการซ่อม
ทางถนนไปล าห้วยซึ่งไปซ่อมยังไม่เสร็จถนนมันก็เละ ผมมีแนวคิดของบ้านโคกก่องสามารถซ่อมในเวลานี้ได้ไหม แต่มี
ปัญหาจะให้บ้านท่าแร่ต้นทางที่จ าเป็นก่อน อย่างโคกก่อง โคกสะอาด ท่าแร่ หรือหนองฮีหนองหว้าเป็นทางหลักใน
ส่วนของท่าแร่ ส่วนของโคกก่องถ้างบประมาณอุดหนุนทุกกลุ่มได้ไหม แต่ไปตอนที่เราก่อสร้างทุกปีทุกสิบปีก็ยังไม่ถึง
ตรงที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านที่ไปนาก็ได้เข็นรถเข้าไป ขอฝากผู้บริหารแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ โครงการขอให้
เขียนทุกหมู่บ้านเราจะซ่อมเส้นทางไหนขอให้เขียนเสนอมาได้เลย 
                               เรื่องท่ีสามการบริหารงบประมาณเม่ือสภาให้ความเห็นชอบแล้ว สภาก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบ
และขอฝากเรื่องการบริหารบุคคลด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากกว่าการบริหารงบประมาณ เช่นการย้ายฝากผู้บริหารดูแล
ด้วยถ้ามีเจ้าหน้าที่ที่เคยอยู่ อบต.ได้ท าเรื่องย้ายจะไปโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจช่วยดูแลด้วยถ้าเขามีความประสงค์
จะย้ายกลับมา 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                               เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เตาเผาขยะหมู่ที่ 10 รับ
ขยะทั้ง 17 หมู่บ้านหรือไม่ เพราะตอนนี้หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่ ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ท้ิงขยะ 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับเรื่องขยะของโซนตะวันตก 
บ้านโพธิ์ตากหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 14 ได้มีการจัดการบริหารโดยมีรถขนขยะและขนไปทิ้งที่บ่อ แต่สืบเนื่องจากปีนี้มีฝน
ตกชุก อบต.ได้ไปขุดบ่อให้ใหม่แต่รถขยะมันเข้าไปทิ้งไม่ได้ เหมือนท่านชาญชัยได้น าเรียน จะมีการขนขยะมาก าจัดใน
จุดเดียวได้ไหม และเรื่องถนนผมได้ขับรถไถไปดันรถขยะเส้นร่มเย็นโพธิ์ตาก ซึ่งถนนเสียหายมากหาที่หลบไม่ได้เลย
พอจะหารถเกรดถนนมาช่วยซ่อมแซมได้หรือไม่ 

นายบรรดาศักดิ์ รุ่งเรือง/ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                            เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอปรึกษาเรื่องซ่อมแซมพ้ืนผิว
คอนกรีตทุกหมู่บ้าน เพราะเห็นมีแต่ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซึ่งพ้ืนผิวถนนคอนกรีตที่ช ารุดจะมีงบประมาณในการ
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ซ่อมแซมหรือไม่ครับ และซ่อมแซมแบบไหน ต้องท าหนังสือแจ้งเข้ามาหรือไม่ อีกเรื่อง เรื่องไฟฟ้าสายดับถ้าเจ้าหน้าที่
จะเข้าพ้ืนที่ติดตั้งขอให้ทาง อบต.แจ้งมายังสมาชิกสภา อบต.ด้วยว่าจะเข้ามาตอนไหน 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรถ้า
ผู้บริหารได้เข้าไปยังส านักงานไฟฟ้า ขอฝากติดตามเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านโคกก่องโคกสะอาดด้วย
นะครับ เพราะผมได้ท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานไฟฟ้านานแล้วแต่ก็หายเงียบ ขอฝากผู้บริหารติดตามเรื่องให้ด้วย
ครับ 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                         เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามว่ามีงบประมาณการ
ซ่อมท่อระบายน้ าหรือไม่ เพราะว่าบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 ตรงจุดคลองถมได้ท าร่องระบายน้ าใหม่ได้ขุดเรียบร้อยแล้ว 
ตอนนี้เหลือใส่ฝา ตอนนี้ได้เชื่อมใส่จุดที่ระบายน้ าแล้วแต่ตอนนี้ยังเต็มเลยครับ ไม่รู้จะไหลไปทางไหน ขอให้เจ้าหน้าที่
เข้าไปดูแลแก้ไขให้ด้วย และขอให้มีการลอกท่อให้ก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะส่งงานเพราะประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น
เห็นและต าหนิมาครับ 

นายอนุชา  กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                          เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามถนนบ้านเนินโพธิ์ทองถึงบ้านโคกก่องได้ติดตามเรื่องไหมครับ ว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต.ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา 
                           เชิญท่านรองเสถียร จันทร์มาลา รองนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายเสถียร  จันทร์มาลา/รองนายก อบต. 
                              เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอชี้แจงรายละเอียดงบ
ซ่อมแซม เรื่องซ่อมแซมผมได้ออกพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลพร้อมกับเลขา เส้นทางรอง เส้นทางหลักเชื่อมระหว่าต าบล ซึ่งผม
ได้ท าหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือขอรถเกรดดิน รถแม็คโคร รถบด มาซ่อมแซมถนนที่ช ารุดให้เพราะ
ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก รอทาง อบจ.ติดต่อแจ้งกลับมาครับ ส าหรับงบประมาณในการซ่อมแซมแต่ละ
หมู่บ้านให้แต่ละหมู่บ้านเขียนโครงการเสนอเข้ามาได้เลยครับ จะได้ให้ทางช่างได้ส ารวจเส้นทางไว้ก่อน เรื่องไฟฟ้าสาย
ดับที่เราตั้งงบประมาณไว้ อบต.ได้อุดหนุนเงินให้กับส านักงานไฟฟ้าพังโคนเรียบร้อยแล้ว แต่ไฟฟ้าแจ้งว่ายังขาด
อุปกรณ์ให้รอก่อน ประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มด าเนินการได้ ถ้ามาลงพ้ืนที่จะให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังสมาชิกทุก
หมู่บ้านครับ 

นายสมศักดิ์  พลรัตน์/รองนายก อบต. 
                            เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เมื่อสักครู่ผมได้ประสานไปยัง
ไฟฟ้า ไฟฟ้าแจ้งว่าพร้อมแล้วโดยจะมีผู้รับเหมาอีกทอดในการรับเหมาติดตั้งไฟฟ้าสายดับคงไม่เกินอาทิตย์หน้าจะ
ด าเนินการได้ เรื่องไฟฟ้าของท่านปัญญาผมได้สอบถามให้แล้วครับ ไฟฟ้าแจ้งว่ายังไม่เห็นเรื่อง เจ้าหน้าที่จะค้นหาให้
จะได้อย่างไร จะแจ้งผลอีกครั้ง ผมจะพยายามติดตามให้ครับ เรื่องขยะน่าเป็นห่วงหลายที่ ประสบปัญหาไม่มีการ
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บริหารจัดการ ผมขอแนะน าว่าปีหน้าอย่าพ่ึงซื้อรถขนขยะ ให้โซนตะวันตก โซนโพธิ์ตากขอเตาเผาขยะก่อนครับ โซน
ขุนภูมิก็อยากได้เตาเผาขยะเช่นกันแต่จะเอาทีหลังให้โซนโพธิ์ตากก่อน ถ้าได้เตาเผาจะดีมากเลยเพราะจะมีการบริหาร
จัดการขยะได้อย่างเป็นระบบ ส่วนรถอีแต๋นที่ท่านปัญญาได้สอบถามยังใช้ได้ ถ้าจะใช้ก็น าไปซ่อมช่วงล่างให้ดีก่อน 

นายกิตติ  ปัตพี/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                     เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมยังไม่ได้รับค าตอบเลยเรื่องขยะที่
ท่านชาญชัย ได้สอบถาม สามารถน ามาทิ้งรวมกันได้ไหม  ถ้าไม่ได้โซนตะวันออกจะไปทิ้งที่ไหนครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องเตาเผาขอฝากบ้านโพธิ์ตากบ้าน
สระพังทองด้วย ถ้ามีการจัดซื้อเตาเผาสี่หมู่บ้านก็สามารถมารวมกันทิ้งที่เดียวได้ เป็นเรื่องที่ดี งบประมาณรวมกันสี่
หมู่บ้านก็น่าจะเพียงพอ ขอฝากท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 3,6,7,13 ให้ประชาคมเรื่องการจัดซื้อเตาเผาขยะส าหรับใช้ในการ
บริหารจัดการขยะทั้งสี่หมู่บ้านด้วยครับ 

นายสมศักดิ์  พลรัตน์/รองนายก อบต. 
                            เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่องเตาเผาขยะสามารถน ามา
ทิ้งรวมกันได้ แต่ขอให้ขนมาเอง เพราะ อบต.ยังไม่มีรถขนขยะ แต่มีเจ้าหน้าที่ในการเผา และขอให้หมู่บ้านที่จะน าขยะ
มาท้ิงขอให้ท าการแยกขยะก่อนนะครับ พวกเศษอาหารไม่ต้องน ามา  

นายเสถียร  จันทร์มาลา/รองนายก อบต. 
                               งบลอกท่อให้สมาชิกท าหนังสือแจ้งมายัง อบต.เลยครับ 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต.ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา 
                            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ 
ที่ประชุม                   -ไม่มี- 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา อบต.ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา 
             ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็ด าเนินมาเป็นเวลาสมควรแล้ว  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผม
ขอปิดการประชุมครับ  
 

เลิกประชุม เวลา  16.00 น. 
     
     ส.ต.อ.  สุรศักดิ์   น้อยบาท    จดบันทึกรายงานการประชุม                     
             (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                    
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย       

    
                                                                      ร.ต.   พลชัย  โยควัฒน์       ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                              (พลชัย  โยควัฒน์)                    
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
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                               บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)         จรัญ  ว่องไว           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายจรัญ  ว่องไว) 
                         ส.อบต. หมู่  3 
 
 

(ลงชื่อ)      ดาวเรือง  มะโนสิม       กรรมการ 
    (นางดาวเรือง  มะโนสิม) 
                                    ส.อบต. หมู่  1 
 
 

(ลงชื่อ)       ปัญญา  วงศ์สง่า         กรรมการ 
      (นายปัญญา  วงศ์สง่า) 
                         ส.อบต. หมู่  7 
 
 

(ลงชื่อ)      ฉันทนา  ใจภูมิ             กรรมการ 
    (นางฉันทนา  ใจภูมิ) 
                                    ส.อบต. หมู่  9 
 

(ลงชื่อ)       กิตติ  ปัตพี              กรรมการ 
    (นายกิตติ  ปัตพี) 
                                    ส.อบต. หมู่  13 
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รายงานการประชุมนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2566  เมื่อวันที่  25  กันยายน 2566 

                                         (ลงชื่อ) ร.ต.     พลชัย  โยควัฒน์                                                          
(พลชัย  โยควัฒน์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย                                                                            
 
 


